



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 3 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น

“การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม”

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ของแผนงานย่อย รายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม” ประจำปี งบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่าน ระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และมีข้อเสนอ เชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 26 โครงการ และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการและพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและตอบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการมานำเสนอ รายละเอียดโครงการวิจัยต่อคณะทำงานพิจารณา ติดตาม และประเมินผล กรอบการวิจัยย่อย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) โจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัย ตามประกาศทุน 2) ความชัดเจนของกระบวนการวิจัยและการสร้างกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย 3) ความชัดเจน ของผลผลิต (Output) และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value of Money) รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ 4) ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการและความเชี่ยวชาญของคณะผู้วิจัย 5) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัด ความเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองพันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และการยกระดับทุนทาง วัฒนธรรมให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power ในท้องถิ่น โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือ แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข รายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของหน่วย บพท. และคณะทำงานพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ [www.nrims.go.th](http://www.nrims.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด

กรอบการวิจัยย่อย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”  
ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่น”

ประจำปีงบประมาณ 2567

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4792031	หัวข้อวิทยุไทย: การจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2	4792152	สืบสายลายเส้นไหมศรีดอนชัยใช้สร้างสรรค์	รศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3	4792223	สมเด็จพระเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนระบบนิเวศวัฒนธรรมผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่วมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่ชุมชน	รศ.ดร.วรพงศ์ บุญช่วยแทน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4	4792257	การอยู่ร่วมกันในเมืองประวัติศาสตร์ ทวารวดีอย่างมีอนาคต ณ กันทรวิชัย	ผศ.ดร.มลฤดี เขาวรัตน์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5	4792276	“ชุมชน-อยู่ดีมีสุข”: การจัดการทุนทางวัฒนธรรมบนฐานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน	ผศ.ดร.อาสนะ เขียดชู	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6	4792307	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมฐานความเชื่อโดยรอบสันทรายโบราณเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช	รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7	4792422	การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักรัก (ษ์) ท้องถิ่นย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี บนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม	ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8	4792434	การเชื่อมต่อพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยง โผล่วเขตเทือกเขาตะนาวศรี เพื่อการขับเคลื่อนสำนักรักท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจและผลกำไรตามสมควร	อาจารย์ธนิศธรรม จิระพรชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)
9	4792498	มวยไทยเมืองลุง: พลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและการจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	รศ.ดร.สมิคร แก้วสุกแสง	มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
10	4792528	พลัง “งานรัก” วิวัฒน์เศรษฐกิจ วัฒนธรรมในประเพณีและพิธีกรรมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน	ศ.ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11	4792595	การพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยงานเทศกาลในท้องถิ่น เพื่อยกระดับประเพณีปักธงชัย อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก สู่หนึ่ง ในเทศกาลสำคัญของชาติและรับรู้ ในระดับนานาชาติ	ดร.จรัสดาว คงเมือง	มหาวิทยาลัยนเรศวร
12	4792624	ฟื้นฟูสุนทรียะเมืองเก่าศรีมโหสถ รากเหง้าแห่งทวารวดีสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์วัฒนธรรมปราจีนบุรี	รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
13	4792638	การจัดการวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากมวย โคราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและ สำนึกท้องถิ่น	ดร.มัลลิกา สังข์สนิท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
14	4792639	กันตริมประยุกต์: วัฒนธรรมสร้าง พลเมืองและทูตเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ดร.ภรณ์ หลาวทอง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
15	4792661	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนและ สำนึกรักษถิ่นคนเชียงใหม่	ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ	มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาโดยละเอียด มีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของบพท. เท่านั้น และ  
ขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ บพท. เท่านั้น